
sþ. 552. Fyrirspurn [344. mál]
til viðskiptaráðherra um raunvexti afurðalána.

Frá Kjartani Jóhannssyni.

Hvaða raunvextir hafa verið á afurðalánum vegna útflutnings annars vegar og á
afurðalánum vegna sölu innanlands hins vegar á tímabilinu frá 1. ágúst 1984 til 1. febrúar
s. l.?

Ef hér er um mismun að ræða, telur þá ráðherra að sá mismunur sé eðlilegur og hvaða
efnahagsleg rök eru fyrir honum?


